

Hội chợ Xuân Giáp Thìn

Theo phong tục Cổ Truyền của Người Dân Đất Việt, chúng ta lại có dịp **ĐÓN MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024** sắp đến. Cộng Đoàn Chúng ta lại có dịp tham gia **HỘI CHỢ TẾT**, vào **2 Ngày - 16&17/02/2024**, do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Tây Úc tổ chức - tại GIRRAWHEEN SENIOR HIGH SCHOOL, Góc Đường MARANGAROO DRIVE và GIRRAWHEEN AVE.

Ban Thường Vụ, Ban Xã Hội, các Ban Ngành - Đoàn Thể cùng toàn thể các Cá Nhân của Cộng Đoàn, đang ráo riết lên chương trình và chuẩn bị các món ăn, để đóng góp cho Hội Chợ Tết. Vì thế, **Chúng Tôi rất cần sự giúp đỡ cũng như mọi đóng góp của Quý Cộng Đoàn**. Mọi chi tiết và đóng góp, xin liên hệ với Ban Thường Vụ và Ban Xã Hội.

Đặc biệt trong dịp Hội Chợ Tết này, chúng tôi **rất cần CHANH, SẢ, ỚT và TẤT CẢ CÁC LOẠI RAU THƠM**. Nếu Quý Vị nào có, xin vui lòng tặng cho Cộng Đoàn, để chúng tôi thêm vào mùi vị cho các món ăn thêm phần hấp dẫn.

Xin lưu ý:

CHANH, SẢ, ỚT: có thể mang đến trong Tuần này.
CÁC LOẠI RAU THƠM: Xin mang đến trước ngày Hội Chợ 1 Tuần để tránh sự khô héo.

*Ban Thường Vụ & Ban Xã Hội
Xin chân thành cảm ơn các Ban Ngành - Đoàn Thể
và Quý Cộng Đoàn*

NGƯNG HỢP ĐỒNG

Cộng Đoàn không còn ký hợp đồng với Công Ty Dâng Tặng Quần Áo Cũ. Nên kể từ Tuần này, xin Quý Cộng Đoàn lưu ý không đem Quần Áo cũ đến cho Trung Tâm nữa.

Xin chân thành cảm ơn Quý Cộng Đoàn!

THƯ MỜI

Văn Phòng Điều Hành Phong Trào Cursillo kính mời Quý Cha Linh Hướng, Quý Seour và Quý Anh Chị Em Cursillista cùng tham dự **Đại Hội Ultreya chào mừng Tân Cursillista** và dùng bữa trưa với nhau.

Thời gian: **Chúa Nhật 4/2/2024 sau Thánh Lễ.**

Địa điểm: Tại Hội Trường Lớn của Trung Tâm

Xin mọi người kêu gọi và nhắc nhở nhau đến tham dự buổi ĐH Ultreya đông đủ để cùng nhau chia sẻ đời sống Ngày Thứ Tư và hưng nóng cho nhau lòng sốt mến Thầy Chí Thánh và thêm lòng nhiệt thành với sứ vụ lệnh của người Cursillista. **Đặc biệt cùng chung tay với Phong Trào để chuẩn bị cho Khóa 57&58 sẽ được tổ chức vào 2025 tại Perth.**

Rất mong được gặp gỡ nhiều khuôn mặt thân thương!

Thay mặt VPĐH
Chủ Tịch Phong Trào
Gioan Phaolo Nguyễn Chính Nghĩa

CHƯƠNG TRÌNH PHỤNG VỤ THÁNH LỄ MỪNG XUÂN CỦA CỘNG ĐOÀN

- THỨ SÁU (09/02/2024)**
**** LỄ GIAO THỪA:** 7:00pm
(Lễ Tạ Ơn Cuối Năm)
- THỨ BẢY (10/02/2024)**
**** LỄ MÔNG 1 TẾT:** 6:00pm
(Lễ Cầu Bình An cho Năm Mới)
- CHÚA NHẬT (11/02/2024)**
**** LỄ MÔNG 2 TẾT:** 10:00am
(Cầu cho Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ)
- THỨ HAI (12/02/2024)**
**** LỄ MÔNG 3 TẾT:** 7:00pm
(Ngày Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm)

Lưu ý: (KHÔNG CÓ Chầu Kính Lòng Chúa Thương Xót và Thánh Lễ Chiều)

LỜI CẢM ƠN

Con xin chân thành cảm ơn Cha Quản Nhiệm Đaminh Nguyễn Kim Sơn, Cha Phụ Tá Micae Phạm Quang Hồng, Quý Hội Đồng Mục Vụ, cùng toàn thể Quý Ông Bà, Anh Chị Em CĐCGVN Tây Úc. Bằng những lời cầu nguyện, cũng như những đóng góp của Quý Cộng Đoàn, để giúp Con thực hiện sứ mạng và phục vụ cho anh chị em Đồng Bào trên Tây Nguyên.

Xin Chúa trả công bội hậu cho Hai Cha và và Quý Cộng Đoàn. Nguyện xin Chúa Xuân ban phúc lành, ân lộc và niềm vui trên Hai Cha và tất cả Quý Ông Bà Anh Chị Em trong Năm Giáp Thìn này.

Kính

*Con Maria Nguyễn Thị Minh Du
Đòng Đa Minh Rosa Lima*

TRƯỜNG VIỆT NGỮ ANRÊ DŨNG LẠC

Trường Việt Ngữ xin thông báo đến Quý Phụ Huynh và Học Sinh Niên Học 2024 sẽ khai giảng:

Thời gian: Thứ Bảy - 03/02/2024

Lúc 2g chiều (14:00pm)

Địa điểm: Trung Tâm CĐCGVN Tây Úc

* **Ghi danh cho Niên Học 2024:** Phụ huynh có con em đi học lần đầu xin điền phiếu ghi danh và để lại trong kẹp giấy màu đỏ (red folder), tất cả đều để trên bàn gần cửa ra vào Trung Tâm. Các em học sinh cũ không cần điền phiếu.

* **Ngày Khai Giảng:** Xin đi đầy đủ và chạy xe thật chậm trong khuôn viên Trung Tâm.

* Để bảo vệ các học sinh. Do đó nếu quý phụ huynh và các em học sinh nếu cảm thấy có những hành động gì bất thường xảy ra, xin báo cho chúng tôi biết.

* Nhà Trường cũng có dùng những hình ảnh chung (thầy cô, phụ huynh và học sinh) làm tài liệu. Xin cho chúng tôi biết, nếu không đồng ý cho sử dụng hình ảnh của con em mình.

Xin trân trọng cảm ơn!

Ban Điều Hành Trường Việt Ngữ Anrê Dũng Lạc